

ข่าวเลขที่ ๖๗

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

## พาณิชย์พัฒนามาตรฐานคลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น พร้อมเข้าสู่ AEC

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การกำหนดมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น” ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ กระทรวงพาณิชย์

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า อันได้แก่ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจไซโล และธุรกิจห้องเย็นของประเทศ ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ ที่ใกล้จะถึงนี้ เพราะการยกระดับมาตรฐานการให้บริการดังกล่าว จากระดับกรมฯ เป็นระดับประเทศและเป็นสากล จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและระบบโลจิสติกส์โดยรวม คือ จะทำให้ผู้ประกอบการ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีบริหารสินค้าคงคลัง ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการงาน (Simplified Process) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก ส่งผลทำให้ต้นทุนลดลง

ทั้งนี้ ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า มีมูลค่าการประกอบธุรกิจ ปีละกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาท นับเป็นธุรกิจสำคัญต่อเศรษฐกิจสาขาหนึ่ง ขณะนี้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้เห็นผลอย่างจริงจัง และผู้ประกอบการจะต้องตระหนักรู้ถึงอุปสรรค โอกาส และความท้าทายในระดับเวทีอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศและสากลต่อไป

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมการค้าภายใน ยังได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังจากเปิดเสรี AEC” ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาในเชิงลึกถึงผลกระทบที่ธุรกิจรับฝาก และจัดเก็บสินค้าของไทยจะต้องเผชิญ รวมทั้งกลยุทธ์ในเชิงรุกและเชิงรับกับประเทศใน AEC อันเป็นการสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันให้ธุรกิจไทย